



เมนูข้อมูล

นายคิต้า

วนเสาร์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา เป็นวันเด็ก กรุงเทพฯ โพลล์ไปสำรวจความต้องการของเด็กๆ มา ในบางคำถามมีคำตอบที่ชวนให้คิด

ในโพลล์ที่ชื่อ "เสียงเล็กๆ ของเด็กไทยถึงผู้ใหญ่ ปี 2560" มีคำถามที่ว่า "ของขวัญวันเด็กที่เด็กอยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ผู้ตอบเป็นเด็กชั้นมัธยมร้อยละ 51.6 เป็นระดับประถมร้อยละ 48.4 ร้อยละ 12.7 อายุ 6-8 ปี ร้อยละ 28.4 อายุ 9-11 ปี ร้อยละ 58.4 อายุ 12-14 ปี

แปลว่าเด็กที่ตอบคำถามส่วนใหญ่อยู่ในวัยรู้เตียงสาแล้ว

ของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรีผู้ที่มอบคำขวัญให้เด็กมาหลายครั้ง ในวันเด็กปีนี้ เป็นปีที่ 4 หมายถึงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้คำขวัญกับเด็กมาแล้ว 4 ครั้ง

คำขวัญแรกเมื่อปี 2557 ว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"

ปี 2558 คำขวัญว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

ปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

และปีนี้ 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

เมื่อเข้ามาจับตำแหน่งปีแรก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี มองเด็ก

ซึ่งคำขวัญ 'มั่นคง-อนาคต'

แล้วคิดถึง "ความมั่นคง" อยากจะปลูกฝังความคิด "สร้างความมั่นคงให้ประเทศไทย"

พอมมา 2 ปีหลังจากนั้น ที่เน้นเป็นเรื่อง "อนาคต" คิดถึงเด็กแล้วคิดถึงอนาคต

อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน "อนาคตที่มั่นคง" แต่อาจจะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่า "อนาคต" หมายถึงการเห็นถึงความรุ่งเรือง เจริญเติบโต ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศในโลก ขณะที่ "ความมั่นคง" ให้ความรู้สึกถึงความสงบเรียบร้อย มีเสถียรภาพไม่รู้สึกอยู่ด้วยความเสี่ยง อ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลง

จากการเน้น "ความมั่นคง" มาสู่การเน้น "อนาคต"

ถึงปีนี้นายกรัฐมนตรีนำพาความคิดของเด็กกลับสู่ "ความมั่นคง" อีกครั้ง

เพราะเกิดสภาวะความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องที่ต้องลองคิดวิเคราะห์กัน

อย่างไรก็ตาม นั่นคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้เป็น "คำซึ่งนำความคิดเด็ก"

ทว่า เมื่อถามถึงของขวัญที่เด็กอยากได้จากนายกรัฐมนตรี คำตอบของเด็กที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยรู้เตียงสาแล้ว ร้อยละ 16.9 อยากได้สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ร้อยละ 9.7 อยากได้ตุ๊กตาโดราเอมอน มิกกี้เมาส์ ร้อยละ 9.4 อยาก

ได้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ร้อยละ 9.4 อยากได้ของเล่น หุ่นยนต์ รถบังคับ เครื่องบินบังคับ มีร้อยละ 7.8 อยากให้บริหารประเทศให้สงบสุขเพื่อความมั่นคงของประเทศ

ร้อยละ 6.9 อยากได้จักรยาน ร้อยละ 6.0

อยากได้ทุนการศึกษา เรียนฟรี ร้อยละ 5.9

อยากลดกฎระเบียบของโรงเรียน และให้ครูสอนน้อยลง ร้อยละ 4.2

อยากได้อุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 3.7

อยากได้เงินให้พ่อแม่

คำถามข้อนี้ไม่มีคำตอบให้เลือกเป็นข้อๆ แต่ให้เขียนเองตามที่ต้องการได้ หรือเรียกว่า

คำถามปลายเปิด

ในคำตอบนี้สื่อสารให้เห็นความต้องการของเด็กที่สอดคล้องกับคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีได้ซึ่งนำความคิดมา 4 ครั้งอย่างไร

เป็นเรื่องน่าวิเคราะห์ไม่น้อย

ความไม่สงบ ความไม่สงบที่เห็นยากันมาตลอด อยู่ในความตระหนักถึงความสำคัญ

ของเด็กๆ บ้างเหมือนกัน มีร้อยละ 7.8 ที่อยากให้นักเรียนสร้างเรื่องนี้ให้

แต่ที่เหลื้อส่วนใหญ่ ล้วนเป็นความต้องการด้านวัตถุ

เป็นความต้องการที่เป็นตัวแทนของความคิดในเรื่อง "อนาคตที่ดีกว่า"

การมีข้าวของใช้ที่ทันสมัย คือสิ่งที่เด็ก ๆ ให้ความสำคัญ ●